
รายงานผลการประชุมชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.๒๕62  
วันพุธที่  20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562   

ผู้เข้าประชุม 
1. นายมงคล  สิทธิชัย   ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
2. นายยุทธนา  แสงสุวรรณ  รองประธานสภาฯ 
3. นายอำนวย  รักชาติ   สมาชิกสภา ฯ เขต 1 
4. นายไตรลาศ   เกตุณรายณ์  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 
5. นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 
6. นายจรัญ  พัฒนชู   สมาชิกสภา ฯ เขต 1 
7. นายสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
8. นายไพโรจน์  อักษรทอง  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
9. นางพรรณี  หมุนเวียน  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
10. นางวณิชยา  อู่ทรงธรรม  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
11. นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
12. นายสมชาย   ช่วยพิทักษ์  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี-  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมคิด  ดำฉวาง   นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
2. นายสรรเพชร จรูญรัตน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
3. นายบุญเลิศ  รอดศรี   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
4. นายสุริยา  ศรีรัตน ์   ที่ปรึกษานายกฯ 
5. นางนันทา  ชัยยศ   ผอ.กองคลัง 
6. นางเสาวลักษณ์  คงย่ิง   หัวหน้าสำนักปลัด 
7. จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว  ผอ.กองช่าง 
8. นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ์  เลขานุการสภาฯ 
9. น.ส.บุษรีย์    บุญถนอม  ผช.จพง.ธุรการ 
10. น.ส.ปราณี  อินทร์ช่วย  ภารโรง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได้ 
เลขานุการสภาฯ เวลาการประชุมสภาเทศบาล เมื่อสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 
 

นายมงคล  สิทธิชัย   ตามที่ได้ประกาศเรยีกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพสีมัย  

ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕

62  มีกำหนด ๓๐ วันน้ัน อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๔๐ และข้อ ๒๒ แห่ง

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี ซึ่งกระผมขอดำเนินการประชุม
สภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  1.1 เรื่องหักภาษี  ณ ที่จ่ายของท่านคณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกได้มี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังได้ส่งหนังสือให้แจ้งว่าหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่ายของ
ท่านคณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกอยู่ทีเ่จ้าหน้าที่แล้วให้ไปแจ้งด้วยครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม    
     ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ  
    สมัยที่ 4/๒๕61  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม 2561 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามี 
ประธานสภา ฯ               ข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญ หรือไม่  ขอเชิญครับ 

ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุม 
ประธานสภา ฯ                 
 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม  
เลขานุการสภาฯ จำนวน....๑2...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 

นายมงคล  สิทธิชัย  สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ”รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภา ฯ               ดังกล่าว   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

นายมงคล  สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   
ประธานสภา ฯ               สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕61 ด้วยคะแนน เห็นชอบ  ๑๑  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  
    เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม   
 -ไม่มี- 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
 - ไม่มี-  
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๕.๑  การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕62 
 

นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ  กระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
   ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ระยะเวลา

และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาเทศบาลนำปรึกษาในที่ประชุมสภาครั้งแรกในแต่ละปีโดยให้นำ
ความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ 11 กำหนดให้แต่ละเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดและในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวัน
ให้เริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีนัดแรกในปีถัดไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 - พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
 มาตรา 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย  โดยสมัยสามัญครั้งแรก

และวันเริ่มประชุมครั้งแรก และสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  
โดยสมัยหนึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  30  วัน 

 

นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัย 
ประธานสภาเทศบาล  สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 ครับ ขอเชิญคุณจรัญ  พัฒนชู  ครับ 
 

นายจรัญ  พัฒนชู     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.ท. เขต 1 กระผมนายจรัญ  พัฒนชู  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1   

ขอเสนอสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕60  จำนวน ๔ สมัย ครับ ผู้รับรองเต็มสภา 

 

นายมงคล  สิทธิชัย   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนออีกหรือไม่ / ถ้ามี ขอเชิญครับถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัย

สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕61  จำนวน 4  สมัย 
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  ๕.๒  การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี 
พ.ศ. ๒๕62 

 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญที่ประชุมกำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี พ.ศ. ๒๕62  สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ ครับ ขอเชิญคุณ

สุริยา  ประพันธ์  ครับ 
 

นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ส.ท. เขต 2   กระผมนายสุริยา  ประพันธ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 

ขอเสนอกำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี 

พ.ศ. ๒๕62  สมัยท่ี ๒ สมัยที่ ๓  และ สมัยท่ี ๔ ดังนี้ ครับ 
 

   - สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕62 เป็นต้น
ไปมีกำหนด  30  วัน 

- สมัยสามัญ สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕62 เป็นต้นไปมี
กำหนด  30  วัน 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕62 เป็นต้นไปมี
กำหนด  30  วัน 

 
 ผู้รับรองเต็มสภา 
 

นายมงคล  สิทธิชัย   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนออีกหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มสมัย

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 
 - สมัยสามัญสมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕62 เป็นต้นไป 
 มีกำหนด  30  วัน 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕62 เป็นต้นไป 
 มีกำหนด  30  วัน 

- สมัยสามัญ สมัยที่  4  ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕62 เป็นต้นไป 
 มีกำหนด  30  วัน 
 

  ๕.๓ การกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

 

นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญที่ประชุมกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาของ 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครับ ขอเชิญคุณจรัญ 

พัฒนชู ครับ 
 

นายจรัญ  พัฒนช ู   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.ท. เขต 1   กระผมนายจรัญ  พัฒนชู สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1   
   ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 

2563  ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ 
วัน  ผู้รับรองเต็มสภา 
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นายมงคล  สิทธิชัย   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนออีกหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี 25๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป มี
กำหนด ๓๐ วัน ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีถือว่าสภาให้ความเห็นชอบ  

  ต่อไประเบียบวาระ  5.4  ขออนุมัติโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 4 โครงการ  

  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ  กระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 8 เงินสะสม  ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้นโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

  1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสมคิด   ดำฉวาง   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด   ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี    
     การเสนอญัตติเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมขออนุญาตให้เลขานุการนายกเป็นผู้
    เสนอครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญคุณบุญเลิศ  รอดศรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายบุญเลิศ รอดศรี   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
เลขานุการนายกฯ  นายบุญเลิศ   รอดศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   
     ขอเสนอญัตติขออนุมัติโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 4  
    โครงการ ดังนี้ 
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        1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์ร่วมใจ  
    (เกษตร 2)  หมู่ที่ 6  งบประมาณตั้งไว้ 407,600.- บาท 

    ให้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
    หนา 0.15  เมตร  ระยะทาง 100.00 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลน์ข้าง 
    ละ  0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการทีก่องช่าง 
    เทศบาลตำบลพรุพีกำหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561–2564   
    เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

 
      2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เขต 1 สาย 

    หลังป้ายคลองสูญ-ถนนเอเชีย 41หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้         
    1,254,700.- บาท 

    ให้ทำการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
    หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 320.00 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลน์ข้าง 
    ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่าง 
    เทศบาลตำบลพรุพีกำหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561–2564   
    เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

    3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 -  หมู่ที่ 3 
    (ซอยหลังโรงเรียนพรุพีพิทยาคม)-หัวสะพานจีน งบประมาณตั้งไว้   
    1,007,000.- บาท 

    ให้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 
    0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง ทต.พุรุพี
    กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561–2564  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

 
    4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตบ้านนางชฎาพร  ฉ่ำบุรุษ  

    หมู่ที่ 4  งบประมาณตั้งไว้  348,200.- บาท 
    ให้ทำการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ปรากฏตาม  

    แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561–2564  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3)รวมงบประมาณที่ 
    ขอเสนอโครงการเพื่อนำเข้าสภาเทศบาลตำบลพรุพีพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน 
    สะสม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  3,017,500  บาท (สามล้าน 
    หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

 รายละเอียดให้เพ่ือนสมาชิกดูในเอกสารที่แนบมากระผมคิดว่าเพ่ือน
สมาชิกคงได้รับกันทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ 

  
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายข้อซักถามเกี่ยวกับคณะผู้บริหารได้เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  ญัตติ ทั้ง 4 โครงการ ขอเชิญคุณสมชาย  ช่วยพิทักษ์ ครับ 

 

นายสมชาย   ช่วยพิทักษ์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.ท. เขต 2   กระผมนายสมชาย  ช่วยพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 
     กระผมอยากจะสอบถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาเกี่ยวกับ 
    แบ่งสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเพราะดูจากโครงการทั้ง 4 โครงการ  
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    ว่างบประมาณต่างกันเยอะมากตามประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นข้อที่ตกลงกัน 
    ไว้ว่าตำบลพรุพีมีเขตเลือกตั้งอยู่ 2 เขต การแบ่งงบประมาณอย่างน้อยต้องหาร 
    2 แต่มาดูโครงการวันนี้จะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากเงินสามล้านกว่าบาทเขตหนึ่ง 
    ไปสองล้านกว่าเขตสองได้ไปเจ็ดแสนนิดๆ แน่นอนครับบริหารต้องตอบว่า 
    ขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนความจำเป็น เขตสองก็เดือดร้อนชาวบ้านก็จำเป็นอยู่ที่ 
    การต้องทำโครงการ ความจำเป็นแต่ละหมู่บ้านนี้ไม่เหมือนกัน และอีกอย่างคณะ
    ผู้บริหารเคยพูดตลอดในเรื่องการแบ่งสรรงบประมาณว่าจะแบ่งกันให้ลงตัว 
    เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งกันในระหว่างสมาชิกทั้ง 2 เขต แต่มาวันนี้เหมือนกับ 
    ท่านชี้โพรงให้พวกสมาชิกขัดแย้งกันเองในเรื่องงบประมาณในเรื่องโครงการถ้า 
    พูดไปก็มีปัญหากันในเรื่องของจ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่การประชุมสมัยสามัญที่ 
    ผ่านมา ขอบคุณครับ 
 

นายมงคล  สิทธิชัย   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืนอกีไม่ครับ  ขอเชิญท่านไตรลาศ   
ประธานสภาเทศบาล  เกตุณรายณ์    
 
นายไตรลาศ    เกตุณรายณ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.ท. เขต 1   กระผมนายไตรลาศ  เกตุณรายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
     อยากจะถามและมีข้อท้วงติงบางอย่างจริงๆ แล้วเรื่องจ่ายขาดเงิน 
    สะสมถ้าดูตามระเบียบวาระผมว่าน่าจะทำให้ถูกต้องในกรณีก่อนที่เราจะ 
    จ่ายเงินเท่าไหร่เราต้องแจ้งฐานะการเงินการคลังก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าเงิน 
    ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าดูตามระเบียบข้อ 5.5  ข้อมูลฐานะการเงินการ 
    คลังแจ้งเพ่ือโครงการต่างๆ ได้พ้นวาระไปแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลข 
    การเงินการคลังน่าจะมีปัญหากับโครงการต่างๆ ได้ ขอบคุณครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืน  ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด   ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   
     ขอตอบของคุณไตรลาศ  เกตุณรายณ์ ก่อนครับ เกี่ยวกับฐานะการเงิน 
    การคลังที่เสนอไปอยู่หลังสุด คือการกำหนดงบประมาณ ผู้บริหารก็จะต้องไปดู 
    ฐานะการเงินการคลังที่จะนำมาดำเนินการได้ที่ไม่ขัดข้อง ถ้าหากว่าเสนอแล้วไม่ 
    มีเงินเราก็ทำส่วนนั้นไม่ได้อยู่แล้ว สำหรับของคุณสมชาย ช่วยพิทักษ์  ในการ 
    แบ่งสรรงบประมาณไม่ได้มีระเบียบว่าจะต้องแบ่งให้เท่ากันแต่ที่สมาชิกตกลง 
    กันในส่วนจัดสรรให้ใกล้เคียงนี้คือการตกลง แต่มาดูว่าในการกำหนดงบประมาณ
    นั้นเทศบาลถ้าได้มาแล้วต้องแบ่งให้เท่ากัน เพราะว่าความจำเป็นความสำคัญถ้า 
    ท่านได้ไปดูโดยเฉพาะหมู่ที่ 5 พอถนนสายชลประทานเกิดขึ้นมารถจะไปทางนั้น
    เป็นส่วนมาก เพราะออกจากโลตัสและจะเข้ามาทางในได้เลย  เราดูว่าเมื่อ 
    ดำเนินการไปแล้ว การใช้ประโยชน์ กระผมเข้าใจว่าตามท่ีคุณสมชายกล่าวมา คือ
    การทำคูน้ำ หมู่ที่ 4 แต่การทำนั้นเรามองไปข้างหน้าว่าครั้งแรกเราก็คิดจะทำคู 
    น้ำแต่แผนการที่จะดำเนินการต่อไปเพราะถนนสายจากสะพานไปถึงวัดสุคนธา 
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    วาส ตามแผนการเขาทำถนนงบประมาณท่ีเราได้รับสนับสนุนจากงบจาก อบจ. 
    ห้าล้านบาท   ในการทำคูน้ำตรงนั้น การขยายถนน เรามองให้ไกลในส่วนตรง 
    นี้เป็นเรื่องของสมาชิกพิจารณา ขอบคุณครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืนอีกไม่ครับพักการประชุม  10 นาที 
ประธานสภาเทศบาล 
 

พักการประชุม  10 นาที 
 

นายมงคล  สิทธิชัย  เมื่อสมาชิกพร้อมกระผมขอประชุมต่อครับขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับ 
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุม 
 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม  
เลขานุการสภาฯ จำนวน....๑2...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย  ขอเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด   ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  
  สำหรับโครงการใช้เงินสะสมจำนวน 4 โครงการ 
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์ร่วมใจ  
    (เกษตร 2)  หมู่ที่ 6  งบประมาณตั้งไว้ 407,600.- บาท 

    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เขต 1 สาย 
    หลังป้ายคลองสูญ-ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้         
    1,254,700.- บาท 

    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 -  หมู่ที่ 3 
    (ซอยหลังโรงเรียนพรุพีพิทยาคม)-หัวสะพานจีน งบประมาณตั้งไว้   
    1,007,000.- บาท 

    4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตบ้านนางชฎาพร  ฉ่ำบุรุษ  
    หมู่ที่ 4  งบประมาณตั้งไว้  348,200.- บาท 

    รวมงบประมาณที่ขอเสนอโครงการเพื่อนำเข้าสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
    พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น   
    3,017,500  บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
นายมงคล  สิทธิชัย  ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 4  
ประธานสภาเทศบาล โครงการ ไม่ทราบว่าเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับถ้ามีก็ขอเชิญ 
 เมื่อท่ านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยซักถาม ผมจะขอมติจากที่ประชุมขอเชิญ
 เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม  
เลขานุการสภาฯ จำนวน....๑2...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
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นายมงคล  สิทธิชัย   สมาชิกท่านใดเห็นควรขออนุมัติโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาล  จำนวน 4 โครงการ ด้วยงบประมาณ 3,017,500 บาท โปรดยกมือ 
     1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์ร่วมใจ  
    (เกษตร 2)  หมู่ที่ 6  งบประมาณตั้งไว้ 407,600.- บาท 

      2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เขต 1 สาย 
    หลังป้ายคลองสูญ-ถนนเอเชีย 41หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้         
    1,254,700.- บาท 

    3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 -  หมู่ที่ 3 
    (ซอยหลังโรงเรียนพรุพีพิทยาคม)-หัวสะพานจีน งบประมาณตั้งไว้   
    1,007,000.- บาท 

    4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตบ้านนางชฎาพร  ฉ่ำบุรุษ  
    หมู่ที่ 4  งบประมาณตั้งไว้  348,200.- บาท 

    งบประมาณท้ังสิ้น 3,017,500  บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้า 
    ร้อยบาทถ้วน) 
 
     - สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  10   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   1   เสียง 
    งดออกเสียง   1   เสียง(มงคล) 
      
นายมงคล   สิทธิชัย  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นเห็นชอบ   10   เสียง 
ประธานสภาฯ   ไม่รับหลักการ   1   เสียง งดออกเสียง   1  เสียง  
   
  ต่อไประเบียบวาระ ข้อ 5.5  ชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินการคลัง 
 ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด   ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  
  รายละเอียดขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่กองคลังเป็นผู้ชี้แจงครับ 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางนันทา   ชัยยศ   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉัน 
ผอ.กองคลัง ทต.พรุพี นางนันทา  ชัยยศ ตำแหน่ง ผอ.กองคลังเทศบาทตำบลพรุพ ี 
  ฐานะการเงินการคลังเทศบาลตำบลพรุพี ขอแจ้งยอดรายรับตั้งแต่วันที่  
 1 ตุลาคม 2561 -31 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1. ภาษีอากร ประมาณการ 1,030,000.00 บาท รับจริง 66,881.80 บาท 
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 2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการ 335,900.00 บาท 
 รับจริง 63,093.35 บาท 
 3 . ราย ได้ จ ากท รัพ ย์ สิ น  ป ระมาณ การ 300,000.00 บ าท  รับ จริ ง 
 93,428.97 บาท 
 4. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประมาณการ 1,000,000.00 
 บาท รับจริง 160,560.00 บาท 
 5. รายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการ 250,000.00 บาท รับจริง 89,936.00 
 บาท 
 6 . ภ า ษี จั ด ส ร ร  ป ร ะ ม า ณ ก า ร  2 5 ,570,000.00 บ า ท  รั บ จ ริ ง
 7,854,493.60 บาท 
 7. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประมาณ
 การ 14,718,440.00 บาท รับจริง 9,489,033.00 บาท 
 ร ว ม รั บ จ ริ ง  ป ร ะ ม า ณ ก า ร  4 3 ,204,340.00 บ า ท  รั บ จ ริ ง 
 17,817426.72  บาท 
  รายจ่ายตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 
 1. งบกลาง ประมาณการ 10,524,718.00 บาท จ่ายจริง 3,295,121.51 
 บาท 
 2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประมาณการ 2,848,320.00 บาท จ่ายจริง 
 949,440.00 บาท 
 3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประมาณการ 12,222,650.00 บาท จ่ายจริง 
 3,374,068.24 บาท 
 4. ค่าตอบแทน ประมาณการ 563,000.00 บาท จ่ายจริง 76,080.00 
 บาท 
 5. ค่าใช้สอย ประมาณการ  4,833,500.00 บาท จ่ายจริง 1,571,587.91 
 บาท 
 6. ค่าวัสดุ ประมาณการ 2,606,552.00 บาท จ่ายจริง 291,031.40 บาท 
 7. ค่ าสาธารณูปโภค  ประมาณการ 1 ,631 ,000.00 บาท  จ่ายจริง 
 516,269.74 บาท 
 8. ค่าครุภัณฑ ์ประมาณการ 269,200.00 บาท จ่ายจริง  - 
 9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประมาณการ 5,446,400.00 บาท จ่ายจริง  - 
 1. เงินอุดหนุน ประมาณการ  2,259,000.00 บาท จ่ายจริง 655,360.00 
 บาท 
 รวมรายจ่ าย   ป ระมาณ การ  4 3 ,2 0 4 ,3 4 0 .0 0  บ าท  จ่ ายจริ ง 
 10,728,958.80 บาท 
 

  ส่วนรายละเอียดที่เหลือดูจากเอกสารที่แนบมาด้านหลังขอบคุณค่ะ 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดสงสัยซักถามฐานะการเงินการคลังบ้าง 
ประธานสภาฯ ครับ เพราะวาระนี้ไม่มีการลงมติ ครับ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 6  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 
นายมงคล   สิทธิชัย  ไม่ทราบว่าทางคณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกมีเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับการ 
ประธานสภาฯ พัฒนาของเทศบาลตำบลพรุพีว่ามีปัญหากระทบต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างไร
 เพราะที่ผ่านมาการบริหารต่างๆ มันอาจกระทบบ้างและเราต้องหาข้อผิดพลาด
 เพ่ือแก้ไขปัญหาไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะประสงค์อภิปรายปัญหา
 ต่างๆของเทศบาลตำบลพรุพีของเราขอเชิญครับ ขอเชิญคุณอรวรรณ  นาค
 สวัสดิ์ ครับ 
 
นางอรวรรณ  นาคสวัสดิ์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.ท. เขต 2     ดิฉันนางอรวรรณ  นาคสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 
     ดิฉันมีเรื่อง 2 เรื่องท่ีจะแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบค่ะ 
     1. การเก็บค่าน้ำประปาที่ไม่เก็บเป็นปัจจุบัน เพราะใบเสร็จที่เก็บล่าสุด
      เป็นของเดือนตุลาคม 2561 และเดือน พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 
      และมกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 นี้จะครบ 5 เดือนแล้ว ไม่ทราบว่าทำ
      ไมยังไม่ไปเก็บมันยังไม่เป็นปัจจุบันเลย ช่วยให้ฝ่ายบริหารช่วยจัดการให้ด้วย 
      ค่ะ 
     2. การปฏิบัติงานของกู้ชีพกู้ภัยการสื่อสารไมช่ัดเจนค่ะพอแจ้งมายัง 
      ไปหากว่าจะหาผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว ชาวบ้านเขาก็เสียใจเป็นธรรมดา เขาบอกว่า
      ทำไมกู้ชีพไม่รู้สถานที่เพราะเขาบอกแล้วว่าอยู่ที่ไหนช่วยสื่อสารให้ชัดเจนกว่านี้
      นะคะขอบคุณคะ 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ส.ท. เขต 2      กระผมนายสุริยา  ประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2  
     ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีมีทั้งหมด 9 ด้าน  
       ตามท่ีแถลงนโยบายรวม 1 ปีที่ผ่านมา แต่วันนี้นโยบายด้านที่ 2 การรักษา 
       ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดที่สำคัญ 
       ของตำบลพรุพีเพ่ือป้องกันอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ กราบเรียนท่าน 
         ประธานที่เคารพปัญหานี้มันเกิดข้ึนแล้วครับ เมื่อประชุมสภาแทบทุกครั้ง 
        กระผมจะพูดบ่อยครั้งเรื่องกล้องวงจรปิดที่เกิดปัญหา ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อ 
       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ในหมู่ที่ 7 ได้มีผู้ไม่หวังดีผู้ชายคนหนึ่งขอเข้า 
       ห้องน้ำของชาวบ้านในเขตท่ีหนึ่งและหมู่ที่ 7 แต่ผู้สูงอายุเจ้าของบ้านได้ไหวตัว
       ทัน แต่พอมาอีกบ้านหนึ่งได้เข้าไปในบ้านได้ขโมยทรัพย์สินไปแบบเดียวกัน พอ
       มาขอดูกล้องวงจรปิดที่สี่แยกบ้านช่องช้างใช้ไม่ได้ครับท่านประธานที่เคารพ  
       กระผมได้พูดในที่ประชุมครั้งหนึ่งตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
       ท่านต้องป้องกันทรัพย์สินของพ่ีน้องชาวตำบลพรุพีแต่อยู่ที่ว่าการดำเนินการ 
       และได้ตัดขาดและมีวิธีการ 1. ให้มอบหมายในการดูแลกล้องวงจรปิดให้ 
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       รายงานอาทิตย์ละ 1 ครั้งต่อผู้บังคับบัญชาและท่านนายกฯ จะต้องได้ 
       รับทราบบ้าง ผมขอฝากให้ท่านนายกช่วยดำเนินการให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  ขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ส.ท. เขต 1  กระผมนายจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 
  เมื่อได้ฟังท่านสุริยา พูดถึงกล้องวงจรปิดสี่แยกบ้านช่องช้างผมพยายาม 
  ฝังใจอยู่มีหนังสือฉบับหนึ่งร้องเรียนมาท่านจรูญครับช่วยแจ้งที่ประชุมสภาฯ   
  ถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินการซ่อมพวกผมจะหางบประมาณมาซ่อมเอง นั้นคือ   
  หนังสือที่แจ้งผมมา เขาอยากทราบว่ากล้องวงจรปิดที่สี่แยกช่องช้างใครเป็น 
  ผู้รับผิดชอบ เพราะวันนั้นมีคนมาขโมยของที่สี่แยกช่องช้างแล้วไปขอเปิดกล้อง
  แล้วใช้งานไม่ไดจ้ะสร้างไว้ทำไมและช่วยแก้ไขให้ด้วย เรื่องสำคัญท่ีโดนด่าทุก 
 วัน คือเรื่องน้ำประปาตามที่ท่านรองทวีศักดิ์ เสนอมาเพราะมันมีหนังสือ
 ร้องเรียนเหมือนกัน ตั้งแต่เดือน มิย.กค. สค. กย. ตค. พ.ย ธค. กี่เดือนแล้ว มัว
 ทำอะไรกันอยู่จะจ้างมาทำไม จ้างมาล้นจนกว่าขออนุมัติก่อสร้างอาคารได้อยู่
 แล้ว จ้างมาล้นและมาอ้างว่าไม่มีคน อ้างว่าทำไม่ทัน 6 เดือนแล้วบ้านกระผม
 ครั้งสุดท้ายมาเก็บเดือนกันยายน ตุลาคม ไหนพนักงานจัดเก็บ แล้วมาจ้างนาย
 ถานันท์  เกื้อฉิม เมื่อกุมภาพันธ์ ใบเสร็จให้ นายถานันท์ เดือน มิย.กค. สค. กย. 
 ตค. พ.ย ธค. นายถานันต์มารับจ้างตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา ให้นายถานันท์ แปด
 ร้อยกว่าใบ ให้นางวรรณาไปสามร้อยกว่าถ้าเช็คแล้วแปดร้อยกว่าไปที่นาย
 ถานันต์จัดเก็บอยู่นี้คนที่ไม่รู้เรื่อง เดือนนี้เก็บสามร้อย ชาวบ้านเขาไม้ได้ดูเลยว่า
 ใบเสร็จเขาเดือนไหน เขาคิดว่าเดือนต่อเดือน แล้วเอาเงินส่วนไหนมาเข้าบัญชี
 ถ้าเก็บได้ทุกเดือน แล้วบางบ้านอ้างว่าไม่อยู่ ผมไม่เชื่อ นี้คือความผิดพลาด อัน
 นั้นไม่ร้ายเท่ากับ หมู่ที่ 6 ตามที่ท่านได้ใช้น้ำประปาตำบลพรุพีค้างชำระเมื่อปี  
 2552เป็นเงิน 90 บาท หนังสือเชิญประชุม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เพ่ือหาทาง
 ออกการบริหารของผู้จัดการผู้บริหารแต่ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ผมอยากทราบว่า
 เดือนมิย.กค. สค. กย. ตค. พ.ย ธค. ที่เก็บไม่ได้หรือได้บางส่วนเงินส่วนนี้เอาไป
 ไหนเขาคลังได้ไง เอาไปฝากแบงค์ได้ไง ถ้าท่านนายกยังปล่อยปละละเลยแบบนี้
 ผมว่าท่านพังก่อนสมาชิก เพราะเขาด่านายกฯ มากกว่าพวกผม ท่านนายกปรับ
 เรื่องน้ำประปาให้ดีกว่านี้นะครับ ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารต้อง
 รับผิดชอบนายกคือ นโยบาย ปลัด แม่บ้าน คือฝ่ายงบประมาณต้องรับผิดชอบ
 ช่วยกันดูแลไม่ใช่ว่าไปคนละทาง เรื่องสุดท้าย เรื่องถนนที่เสียหายมานานมาก
 แล้ว ถนนซอยคลองหินแท่นหน้าบ้าน ที่ปรึกษา ท่านสุริยา เลยขึ้นไปด้านบนขี่
 ไม่ได้จริงๆ ถ้าฤดูฝนไปไม่ได้เลยเขาร้องเรียนมาว่าช่วยไปดูให้หน่อย ว่าให้ฝ่าย
 บริหารไปตรวจสอบดูแลว่ามีงบประมาณไหนบางที่จะมาช่วยซ่อมแซมถนนสาย
 นั้นครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญคุณไตรลาศ  เกตุณรายณ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายไตรลาศ    เกตุณรายณ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.ท. เขต 1   กระผมนายไตรลาศ  เกตุณรายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
     ขอเพ่ิมเติมเรื่องการถมที่การขีดขวางทางน้ำของสายหมู่ที่ 5 อยากจะให้
    ทางสภาได้รับทราบและบันทึกไว้ว่ามันเริ่มจะเกิดปัญหาเพราะว่าน้ำไหลได้ไม่ดี 
    เมื่อถึงฤดูฝนน้ำอาจจะท่วมก็ได้ ขอบคุณมากครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญคุณยุทธนา  แสงสุวรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายยุทธนา  แสงสุวรรณ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.ท. เขต 1   กระผมนายยุทธนา  แสงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
     กระผมมีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องการออกใบเสร็จ 1 เดือนอย่าออกซ้ำเพราะ 
    เห็นกับตาแต่ไม่อยากพูดเดือนเดียวบ้านเดียวออก 2 บิล เพราะผมเจอเองกับตัว 
    และ เรื่องท่อฝาคูระบายน้ำหน้าบ้านนายกฯ ผมเห็นได้เอาทางมะพร้าวมาตั้งดัก 
    ไว้ช่วยไปดูด้วยครับเพราะมันอันตรายขอบคุณครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด   ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  
  ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่ได้เจอปัญหา และกระผมก็ได้ประชุม
 เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเมื่อไม่ก่ีวันมานี้เพ่ือเตรียมการรับปัญหาในทุกๆเรื่องทุกกองได้
 หาแนวทางและแก้ไขปัญหา ตามที่ท่านได้พูดคุยไว้คือทุกเรื่องได้ประชุมชี้แจง
 แต่ละกองที่รับผิดชอบเพราะปัญหาต่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เริ่มจากคุณ
 ยุทธนา แสงสุวรรณ เรื่องฝาคูปิดคูระบายน้ำจะรับไปดำเนินการ เรื่องที่  2 ของ
 คุณไตรลาศ  เกตุณรายณ์ เรื่องการถมที่นั้นเป็นเขต นส 3. หรือ โฉนดก็
 แล้วแต่ หรือหลักอยู่ยังไงพบกับ สท.จรูญกระผมบอกว่าให้ไปดูให้ด้วย ช่วงนั้น
 กระผมโทรไปหาท่านนายกเทศบาลบ้านส้องเพราะพ้ืนที่ตรงนี้ติดอยู่ เขต
 เทศบาลบ้านส้องก็บอกถึงปัญหา เพราะการถมนั้น เขต นส 3. หรือ โฉนดก็
 แล้ วแต่  ท างน ายก ศิ ลป์ บ อกว่ าช่ วยดู แ ลด้ วย  กอ งส าธ ารณ สุ ขม า
 ตรวจสอบ เป็นหลักฐานของเทศบาลบ้านส้องเพราะเทศบาลบ้านส้องเขา
 ได้อ้างว่าเทศบาลตำบลพรุพีเขามีหนังสือมาดำเนินการตามข้ันตอนให้ผู้มีอำนาจ
 ทางโน้นดำเนินการ ขอบคุณครับ 
 
นายมงคล   สิทธิชัย  ขอเชิญคุณนันทา  ชัยยศ ผอ.กองคลัง ชี้แจงต่อจากท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นางนันทา   ชัยยศ   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉัน 
ผอ.กองคลัง ทต.พรุพี นางนันทา  ชัยยศ ตำแหน่ง ผอ.กองคลังเทศบาลตำบลพรุพ ี 
    มีหลายประเด็นที่เกิดปัญหา คือ การจ้างงานของการออกจัดเก็บก่อน กรณีให้ 
    เจ้าหน้าที่จ้างเหมา เกิดปัญหาเพราะตอนนี้ลูกจ้างของเทศบาลไม่สบายและก ็
    ได้ลาออก เมื่อกี้ได้พูดถึงผู้รับจ้างชื่อ นายถานันท์  เกื้อฉิม ขออนุญาตพูดใน 
    ประเด็นนี้ต่อไปเลยค่ะ การจ้างงานมีการกำหนดเนื้องานเพ่ือให้เป็นขอบเขตการ
    ตรวจรับงานจ้างมีใบเสร็จรับเงินจำนวนกี่ใบ ใบเสร็จยอดหนี้ที่ค้างมาจำนวนกี่ใบ
    มีการแบ่งสายแบ่งเขตการจัดเก็บเป็นตารางชัดเจนเนื้องานที่ให้ไปก็ต้องชัดเจน 
    เพ่ือการตรวจสอบควบคุมใบเสร็จ รายละเอียดการส่งรายรับที่ให้ไปคือเห็นว่า 
    เนื้องานเหมาะสมกับลูกจ้าง 2 คนคือได้แบ่งกันชัดเจน ถ้าจำนวน 700-800  
    บาท มัน อาจจะมากแต่ถ้า 75% ของเจ็ดแปดร้อยบาทมันก็ไม่ได้มากมายถ้า 
    ชาวบ้านทุกคนพร้อมใจที่จะจ่ายมันก็ไม่ได้มาก แต่ที่คือปัญหาที่เกิดคือหนี้เดิมที่มี
    คือชาวบ้านไม่ยอมจ่ายเหตุผลที่ไม่จ่าย ที่จริงเขาก็มีสิทธิจะไม่จ่าย เพราะอาจจะ
    ไม่มี ไม่สะดวก ไม่พร้อม ไม่ว่าสาเหตุยังไงแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราให้เป็นไป 
    ตามเทศบัญญัติได้เป็นกฎหมายให้เราเป็นแนวทางในการปฏิบัติใช้ ถ้ามีปัญหาเรา
    เสนอรายงานทุกครั้ง ตอนนี้เกิดปัญหาแล้วนะมีหนี้เยอะแล้วต้องทำตามเทศ 
    บัญญัติก็ได้รับการทักท้วงว่ารอก่อน  คุยก่อน มีหลักฐานชัดเจนค่ะ ก็เลยค้าง 5 -
    7 เดือน  บางบ้านเป็นปีก็มีค่ะ คือปัญหาไม่ได้มีแต่คนเก็บอย่างเดียว คนเก็บ 
    อาจจะบกพร่อง บางครั้งไปก็ไม่เจอ คือชาวบ้านไม่อยากจ่ายไปแล้วบอกว่าไม่ไป
    ก็ได้ ตอนนี้ปัญหาท่านนายกเรียกไปให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ปลัดเป็นหัวหน้า 
    งานและได้ประชุมสรุปกันงานเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้สรุปผู้ค้างชำระถึงเดือน 
    พฤศจิกายน ที่มีคนออกไปเก็บเรียบร้อยใครค้างเกิน 3 เดือนให้เอารายชื่อมา 
    ตอนนี้รายชื่อพร้อม และใบเสร็จที่ยังไม่ออกของเดือน ธันวาคม กับ มกราคม ถ้า
    ออกใบเสร็จก็เทียบมูลค่าเท่ากับเงินสดตอนนี้เงินสดมาอยู่ที่กองคลังเกือบสาม 
    แสนตอนนี้เรามาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์กันแล้วก็เลยไม่อยากออกใบเสร็จถ้า 
    ใบเสร็จเกิดหายขึ้นมาจะมีปัญหา แต่ตอนนี้ออกมาแล้วค่ะในกรณีธันวาคม กับ 
    มกราคม ยังมีใบแจ้งตามไปอีกยอดหนึ่งแต่คนที่ค้างจนถึงพฤศจิกายนคุยกันแล้ว
    ต้องตัดค่ะ ที่ท่านยุทธนาบอกว่าเดือนเดียวออกบิลสองครั้ง คือจริงๆ ถ้าจะออก 
    บิลก็ต้องมาขออนุญาต มาติดมาตรและต้องดูเลขมาตรด้วยเขาอาจมีหลายบ้านก็
    ได้ขอบคุณค่ะ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลพรุพี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี  กระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 
          ในฐานะที่กระผมเป็นปลัดเทศบาลมนตรี ก็ต้องดูแลรับผิดชอบในเรื่องการ 
    ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการอยู่แล้ว ปัญหาในการจัดเก็บค่าน้ำนั้นเนื่องจาก 
    ในช่วงก่อนหน้านี้ 3-4 เดือน ได้มีพนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ลาออก  
    จำนวน 2 คน ทำให้มีปัญหาอยู่บ้าง กระผมก็ได้เรียกประชุม ผอ.กองคลังและ 
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    เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแล้วได้แจ้งกำชับทุกคนให้รีบดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
    โดยเร็วที่สุดขอบคุณครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญคุณไตรลาศ   เกตุณรายณ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายไตรลาศ    เกตุณรายณ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.ท. เขต 1   กระผมนายไตรลาศ  เกตุณรายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
     อยากจะท้วงติงท่านนายกฯ หรือคณะผู้บริหารที่ไม่ได้ตอบข้อซักถาม 
    ของเพ่ือนสมาชิก คือท่านสุริยา  ประพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดเพราะว่า 
    เกิดปัญหาจริงๆ เมื่อเกิดอาชญากรรมแล้วชาวบ้านเขาจะพูดว่ากล้องวงจรปิดใช้ 
    การไม่ไดฝ้ากถึงท่านนายกช่วยชี้แจงเรื่องกล้องวงจรปิดด้วยครับ และเรื่อง 
    น้ำประปาไมว่่าไปนั่งตรงไหนก็มีแต่ชาวบ้านพูดกันเรื่องน้ำประปาเกิดขึ้นได้ 
    อย่างไรและจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร การจัดเก็บท่ีค้างหลายๆ เดือน เราไม่ 
    สามารถโทษใครส่วนกระผมและสมาชิกโทษได้แค่คณะผู้บริหารว่าคุณบริหาร 
    อย่างไรถึงได้เกิดปัญหาพวกท่านมีเทศบัญญัติอยู่ในมือทำไมไม่ทำให้สมบรูณ์แบบ
    และชัดเจนของตำบลพรุพี ขอบคุณมากครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด   ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  
  ต้องขอโทษคุณไตรลาศ เรื่องของคุณสุริยา ประพันธ์ เรื่องกล้องวงจรปิด
 ในช่องช้างจะมีปัญหาอยู่ว่าสายเมนที่ เดินไปต้นไม้มันติดกับสายและหนู
 มันขึ้นไปกัดสายเมนไปตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่ 3 ตัวที่ใช้ได้กระผมได้สั่ งการไป
 หลายวันแล้วและได้เซนต์อนุมัติไปแล้ว และเรื่องน้ำประปาในวันประชุมกระผม
 ก็ได้กำชับไปอีกว่าการประชุมหมู่บ้านเราต้องไปชี้แจง บางท่านกระผมก็ได้เรียก
 มาสอบถาม เขาบอกว่าเขาจ่ายแล้ว ส่วนคนที่ได้ทำหนังสือเชิญมาประชุมบุคคล
 นั้นคือค้างมาหลายเดือนแล้วทุกครั้งที่รายงานมาที่ผมส่งกลับไปให้ ผอ.กำชับ
 ภายในสามเดือนช่วยกันแก้ปัญหา ขอบคุณครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญคุณบุญเลิศ  รอดศรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายบุญเลิศ รอดศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
เลขานุการนายกฯ นายบุญเลิศ   รอดศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   
  ผมมีเรื่องให้สมาชิกได้รับทราบกระผมได้รับหนังสือที่โรงเรียนบ้านช่อง
 ช้างเพ่ือที่จะหาทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเพราะตัวเก่าได้เสีย
 หมดแล้ว และที่ประชุมมีมติให้ทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น และมีมติว่าให้เอารายชื่อ
 สมาชิกสภาทั้ง 2 เขต พร้อมคณะบริหารทุกท่านลงในใบฎีกาวันนี้ผมขอ
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 อนุญาตเป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านได้ทราบ 
 จะเริ่มวันที่  19  มีนาคม 2562 ณ  โรงเรียนบ้านช่องช้าง ขอบคุณครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมคิด   ดำฉวาง   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด   ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  
  ผมได้กำชับเรื่องน้ำประปา กระผมได้สั่งการให้แก้ไขไม่เป็นไปตามระบบ 
 ถ้าเสียหายหนักให้รายงานนายกตรวจและหาวิธีแก้ปัญหาเพราะว่าเดือน
 กุมภาพันธ์ยังแล้งขนาดนี้ต่อไปไม่รู้ขนาดไหนและขอให้สมาชิกได้เป็นหูเป็นตา
 ด้วยครับโดยเฉพาะในเรื่องน้ำ  ถ้าหากว่าแต่ละหมู่บ้านเรามี 7 หมู่บ้านการ
 แก้ปัญหากลางวันเรามีทุกวันแต่กลางคืนหรือเสาร์ อาทิตย์พูดตรงๆ บางครั้งก็มี
 คนถือโอกาส เช่น หน้าตลาดมีผู้ไม่หวังดีไปปิดวาวน้ำช่วงนั้นถ้าเป็นวันศุกร์
 ตอนเย็น ตอนนี้ปิดไม่ได้เพราะให้เจ้าหน้าที่ไปปิด ถ้าหากท่านพบในหมู่บ้านน้ำ
 ไม่ไหลกรุณาแจ้ง ทุกเวลาเราแก้ปัญหาให้ได้ตลอดเวลา แนวทางแก้ปัญหา เรา
 ป้องกันไว้พอสมควรแต่ละกองที่รับผิดชอบเราจะดำเนินการให้เร่งด่วน ขอบคุณ
 ครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย   ขอเชิญ ผอ.ประสิทธ์ สายแก้ว ผอ.กองช่าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
จ.อ.ประสิทธิ์   สายแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ผอ.กองช่าง     กระผม จ.อ.ประสิทธิ์   สายแก้ว ตำแหน่ง ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลพรุพี 
  กระผมทำความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกสักนิด เรื่อง กิจการประปาที่กอง
 ช่างกำกับดูแลเรื่องการบริหารจัดการของน้ำ ประกอบกับการได้แก้ไขเทศ
 บัญญัติจากข้อบัญญัติเป็นเทศบัญญัติ  ข้อที่ 2 ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 46 กิจการ
 ประปาตำบลพรุพีจะให้สิทธิใช้น้ำในแต่ละเดือนไม่เกิน 60 หน่วย แก่ผู้ใช้
 น้ำประปา แก่ผู้ใช้น้ำประปาอุทิศที่ดินให้กับประปาเทศบาลตำบลพรุพีในการ
 ก่อสร้างหัวเสา อาคารผลิตน้ำประปาหรือบ่อน้ำบาดาลเพื่อทำระบบประปาหรือ
 ผู้ที่อนุเคราะห์น้ำดิบให้การประปาเทศบาลตำบลพรุพีใช้ในการผลิตน้ำประปา
 บริการประชาชน ส่วนค่าน้ำประปาที่เป็นส่วนเกินจากสิทธิใช้ฟรีและค่าใช้จ่าย
 อ่ืนๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ จากวันนั้นมีประกาศใช้ 
 วันที่ 30 พฤกษาคม 2561 มาจนถึงบัดนี้สำรวจที ่ ให้ที่ให้เจาะบ่อ ให้ก่อสร้าง
 อาคารแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเลยครับ ผมได้ดำเนินการแจ้งหนังสือกับเจ้าของที่
 ต่างๆ เขาก็ไม่มา แล้วก็มาเกิดปัญหาไประยะหนึ่ง เพราะช่วงนี้ระบบประปาของ
 เราเกิดฤดูแล้งแล้วมีผู้ใช้น้ำมาก เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีอยู่บ้านหนึ่งของหมู่ที่ 5 
 ถ้าคิดออกมาเป็นเงินเจ็ดพันกว่าบาท และก็ค้างเดือนที่ผ่านมาห้าพันกว่าบาท
 รวมแล้วหมื่นสองแล้วครับก็ยังไม่มาจ่ายนี้แหละปัญหามันจะเกิดพอเราไปคุย
 เรื่องกฎหมายเขาก็อ้างไปเรื่อยๆ ผมก็พยายามผลักดันกับเจ้าหน้าที่ในกองของ
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 ผมที่รับผิดชอบถ้าตรงไหนปัญหาที่เกิดถ้าแก้ไม่ได้ให้มาบอกผม เดียวผมจะหา
 เขาเองและให้ลูกน้องไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไร เหมือนการรถไฟตอนนี้
 เขาบอกว่าเขาให้เดินท่อผ่านสถานที่แล้วเขตรถไฟเขาต้องการใช้ฟรี ผมฟังจาก
 หัวหน้าสถานีผมบอกว่าไม่ได้เพราะสถานที่ก็เป็นนิติบุคคลมีรายได้เหมือนกัน
 การที่ขอเดินท่อผ่านที่คุณก็ไม่ใช่สถานที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นคุณต้องจ่าย
 ตามปกติเพราะท่านก็สามารถไปเบิกกับหน่วยงานของท่านได้ และปัญหาตรงนี้
 เขาใช้กันอย่างไม่มีลิมิตแล้วมันจะลามไปถึงค่าไฟอีก แม้ว่าการบริหารเป็น
 อำนาจของทางราชการก็จริงการบริหารการจัดการเราต้องบริการเชิงธุรกิจ เรา
 ต้องทำให้องค์กรอยู่ได้ ค่าไฟเดือนเกือบแสน ผมเซนต์ทุกเดือนเจ็ดหมื่นกว่าบาท
 แล้วไหนค่าซ่อมอุปกรณ์ที่เราตั้งซื้อเมื่อปีที่แล้ว การเก็บขยะพอเก็บเสร็จผมกำ
 ให้น้องเขากลับบ้านเพ่ือไปชำระร่างกายให้สะอาดไม่อยากให้น้องเขามานั่งดม
 กลิ่นเหม็น คือการบริหารการจัดการการเก็บขยะและก็ปัญหาที่มีอยู่การเก็บ
 ขยะมันจะพัวพันไปถึงเรื่องการบริการค่าเก็บขยะด้วย ตอนนี้มีหนังสือขอยกเลิก
 ในเรื่องการเก็บขยะเพราะข้อบัญญัติเรื่องขยะของเทศบาลผิดอยู่เพราะตอนที่
 เป็น อบต.เก็บเขตหนึ่งและสองก็สามารถเก็บได้ทุกครัวเรือนไม่มีข้อยกเว้น
 ตอนนี้ผมทำข้อมูลและขอแก้ไขใหม่ ยกร่างใหม่อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 
 
นายมงคล  สิทธิชัย    ที่ประชุมก็ ได้มีการอภิปรายมาพอสมควรแล้วขอขอบคุณคณะ
ประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีและหัวสำนักปลัด ผอ.กองส่วนราชการ 
    ทุกท่าน  ที่ได้ร่วมกันเข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
    ประจำปี 2562 ขอขอบคุณครับ 

   

ปิดประชุม เวลา 16.10 น. 
 

 
ลงชื่อ                  ผู้จดรายงานการประชุม     

           (นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์) 
            เลขานุการสภาเทศบาล 
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-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เมื่อวันที่   18  มีนาคม  2562  เวลา  
14.00  น. 
 

ถูกต้อง 
 
ไม่ถูกต้อง 

    ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 
  (นายจรัญพัฒนชู)                

     
  ลงชื่อ      กรรมการ 

     (นายสุริยา ประพันธ์)                   
 

  ลงชื่อ      กรรมการ/เลขานุการ 
   (นางวณิชยา อู่ทรงธรรม) 

- สภาเทศบาลตำบลพรุพี มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม  เมื่อ  21  พฤษภาคม  2562 
 
ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบ 

      (นายมงคล สิทธิชัย) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 

✓ 


